



ประกาศ สำนักงานส่งกำลังบำรุง
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้าสอบข้อเขียน ในการคัดเลือกบุคคลภายนอก
เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจ สังกัด สำนักงานส่งกำลังบำรุง พ.ศ.๒๕๖๐

ตามประกาศ สำนักงานส่งกำลังบำรุง ฉบับลงวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ได้ประกาศรับสมัคร และคัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจ สังกัด สำนักงานส่งกำลังบำรุง พ.ศ.๒๕๖๐ ผู้มีคุณสมบัติต่าง ๆ จำนวน ๓ ตำแหน่ง นั้น

บัดนี้ สำนักงานส่งกำลังบำรุง ได้ตรวจสอบคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสำหรับ ตำแหน่งของผู้สมัครในเบื้องต้นแล้ว ปรากฏว่ามีผู้ที่สามารถเข้าสอบข้อเขียนได้ ตามบัญชีรายชื่อแนบท้าย ประกาศนี้ จำนวน ๙ ราย และให้ดำเนินการตามรายละเอียด ดังนี้

๑. ให้ผู้มีรายชื่อตามบัญชีรายชื่อ ตามผนวก ก แนบท้ายประกาศนี้ ไปรายงานตัว ในวันศุกร์ ที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ก่อนเวลา ๐๙.๑๕ นาฬิกา เพื่อเข้าสอบ ณ ห้องประชุม ๒ ชั้น ๔ สำนักงานส่งกำลังบำรุง

๒. กำหนดการสอบข้อเขียน ระหว่างเวลา ๐๙.๓๐ ถึง ๑๑.๓๐ นาฬิกา

๓. ผู้สมัครที่มาถึงห้องสอบหลังจากเวลาที่กำหนดเริ่มสอบผ่านไปแล้ว ๑๕ นาที จะไม่ได้ รับอนุญาตให้เข้าสอบ

๔. การแต่งกาย ชุดสุภาพ พร้อมบัตรประจำตัวสอบ และบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตร ประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ยังไม่หมดอายุ และต้องอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ชัดเจน ทั้งรูปถ่ายและตัวอักษร หากไม่มีบัตรใดบัตรหนึ่งจะไม่อนุญาตให้เข้าสอบโดยเด็ดขาด

อนึ่ง หากปรากฏภายหลังว่าผู้มีรายชื่อในบัญชีแนบท้ายผนวก ก ตามประกาศนี้ มีคุณสมบัติ ทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งหรือข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้องไม่ตรงตามเงื่อนไข หรือไม่ตรงตามประกาศ รับสมัครสำนักงานส่งกำลังบำรุง ฉบับลงวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ถึงแม้ว่าจะเป็นผู้ที่ได้รับคัดเลือกหรือ เป็นผู้สอบแข่งขันได้ จะไม่มีสิทธิได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจ หรือหากได้รับการบรรจุ และแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจไปแล้วจะต้องถูกสั่งให้ออกจากราชการ โดยสำนักงานส่งกำลังบำรุง

ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๐

พลตำรวจตรี

(กฤษกร พลธีธัญวงศ์)


รักษาราชการแทน ผู้บัญชาการสำนักงานส่งกำลังบำรุง

บัญชีรายชื่อผู้สมัครเข้าสอบข้อเขียน ในการคัดเลือกบุคคลภายนอก
เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจ
สังกัด สำนักงานส่งกำลังบำรุง พ.ศ.๒๕๖๐

ลำดับ	ชื่อ - สกุล	เลขบัตรประจำตัวสอบ
๑	นาย ฐิติวัฒน์ ทองอยู่	๐๑
๒	นาย นัทบุตร ริวเหลือง	๐๒
๓	ว่าที่ร้อยตรี คงยุทธ แก้วพลีก	๐๓
๔	นาย พชร สังข์รัตน์	๐๔
๕	นาย ธีรพงษ์ สวายสอ	๐๕
๖	นางสาว กรรวี เขียวอ่อน	๐๖
๗	นางสาว อุบลรัตน์ แก้วปารณเจริญ	๐๗
๘	ว่าที่ร้อยตรี พิรณัฐ จรัสวิทิตวานิชย์	๐๘
๙	นาย ภูรินทร์ พลเจริญ	๐๙

ตรวจแล้วถูกต้อง

พลตำรวจตรีหญิง


(พอตา บุญปรีชา)

ผู้บังคับการอำนวยการ สำนักงานส่งกำลังบำรุง